

ด่วนที่สุด
ที่ กก ๐๒๐๓/ ๒๕๖๖



ก๑๓ ๗๕-๖

๒๗ พค ๖๖

๗๖-๖๕

สคค. (eMail)

ส่ง : กวค.

รับที่ : ส11164/66

27 พ.ย. 2566 เวลา 17.50 น.



กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

๕ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา เพิ่มเติม

เรื่องที่๑.....

เรื่อง การเสนอความเห็น เรื่อง มาตรการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการใช้จ่าย

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

จัดเข้าวาระ 28 พ.ย. 2566

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๓๘๐๔ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรีโดยด่วน เรื่อง มาตรการส่งเสริม
ประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการใช้จ่าย ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า เห็นควรให้ความเห็นชอบในหลักการ
ของการดำเนินมาตรการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการใช้จ่าย ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
เนื่องจากมาตรการดังกล่าวจะช่วยผลักดันและกระตุ้นเศรษฐกิจให้ภาคการท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้ให้แก่
ประเทศไทยในมิติต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีความเห็นเพิ่มเติมว่า กรณีการยกเลิก
การอนุญาตให้จัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อขายสำหรับร้านค้าปลอดอากรขาเข้า รวมถึงการยกเว้นอากร
ของที่ซื้อจากร้านค้าปลอดอากรสำหรับผู้โดยสารขาเข้า เพื่อส่งเสริมการบริโภคและการใช้สินค้าภายในประเทศ
ควรพิจารณาเงื่อนไขของสินค้าประเภทต่าง ๆ ในการยกเลิกให้เหมาะสม โดยเน้นการสนับสนุนสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย
และสนับสนุนชุมชนเป็นหลัก เพื่อกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างทั่วถึง รวมถึงกรณีการผ่อนปรนเวลาเปิดปิด
ของสถานบริการ เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายที่มีความนิยมท่องเที่ยวในแหล่งบันเทิงยามราตรี
ควรพิจารณาเฉพาะเขตที่มีนักท่องเที่ยวหนาแน่น อย่างไรก็ตาม ควรมีการประเมินผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ
หลังการดำเนินมาตรการ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของการดำเนินมาตรการในระยะต่อไป และกรณีการยกเว้น
การตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยปัจจุบันได้มีการยกเว้น การตรวจลงตราให้แก่
นักท่องเที่ยวบางสัญชาติ อาทิ นักท่องเที่ยวจีน นักท่องเที่ยวคาซัคสถาน นักท่องเที่ยวอินเดีย นักท่องเที่ยวไต้หวัน
นักท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก ทั้งนี้ การพิจารณายกเว้นการตรวจลงตราแก่นักท่องเที่ยวสัญชาติอื่น ๆ เพิ่มเติม ควรพิจารณาถึง
หลักปฏิบัติหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างประเทศ รวมถึงผลกระทบในเชิงบวกและลบทางด้านสังคม วัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง รวมทั้งพิจารณาในมิติของเศรษฐกิจและความคุ้มค่าให้รอบด้านด้วย เพื่อรักษาไว้
ซึ่งภาพลักษณ์และเกียรติภูมิของประเทศไทยในสายตานานาชาติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๑,๓๓๗

(นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สำนักงานปลัดกระทรวง

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๓ ๑๕๓๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban.pkr@mots.go.th